

Số: 180 /BC-UBND

Lâm Thao, ngày 27 tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện văn bản số 01/CV- HĐND ngày 30/01/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao về việc đề nghị trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện; Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 17/5/2023 của HĐND huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, địa phương liên quan, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND huyện.

UBND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

#### **A. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN (24 ý kiến)**

##### **I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI (04 ý kiến)**

###### **1. Cử tri xã Xuân Lũng:**

**1.1.** Đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng và nâng cấp các tuyến kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của Nhân dân vì hiện nay hệ thống kênh mương trên địa bàn của xã đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

- Các tuyến kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Lũng hiện nay gồm có: tuyến kênh chính ngòi tiêu Vĩnh Mộ (đoạn qua xã Xuân Lũng dài khoảng 3,0 km), kênh đầu mối và kênh mương nội đồng.

Tuyến kênh chính ngòi tiêu Vĩnh Mộ do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Phú Thọ quản lý với chiều dài hơn 23 km, có nhiệm vụ tiêu nước cho thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì và trữ nước tạo nguồn để bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua, một số vị trí tuyến kênh bị bồi lấp; hành lang bị người dân lấn chiếm để sản xuất, canh tác, đổ rác và xả chất thải chăn nuôi làm lòng ngòi bị thu hẹp, ách tắc dòng chảy; về mùa mưa, một số xã thượng huyện Lâm Thao (trong đó có xã Xuân Lũng) thường bị ngập úng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Trong thời gian qua, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác CTTL Phú Thọ đã tổ chức triển khai thi công nạo vét hoàn thành hơn 17 km tuyến ngòi tiêu Vĩnh Mộ đoạn từ xã Hà Thạch (TX Phú Thọ) đến xã Cao Xá (huyện Lâm Thao); tuy nhiên, do đoạn ngòi tiêu từ cầu Bưởi, xã Thạch Sơn đến Cầu Châu, xã Cao Xá với chiều dài khoảng 10 km lòng ngòi hẹp nên khi có mưa lớn nước không tiêu thoát kịp; vì vậy, vẫn thường xảy ra ngập úng. Đầu năm 2023, Công ty

đã triển khai nạo vét ngòi tiêu Vĩnh Mộ, đoạn từ Cầu Trong (xã Xuân Lũng) đến cầu Thạch Sơn, chiều dài 3,1 km, tổng kinh phí 385 triệu đồng.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên khai thác CTTL Phú Thọ rà soát, đề xuất UBND tỉnh cho phép lập dự án cải tạo, nâng cấp ngòi tiêu Vĩnh Mộ, đoạn từ cầu Bưởi, xã Thạch Sơn đến Cầu Châu, xã Cao Xá và sẽ triển khai thực hiện khi bố trí được kinh phí.

- Đối với hệ thống kênh đầu mối và kênh mương nội đồng: Toàn xã Xuân Lũng hiện có 2,2 km kênh đầu mối đã được cứng hóa 100% và khoảng 15 km nội đồng đã được cứng hóa trên 50%. Tuy nhiên, hiện nhiều đoạn kênh mương nội đồng đã được cứng hóa bị sập, xuống cấp. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

+ Đối với các đoạn kênh mương đã được cứng hóa bị sập, xuống cấp: Căn cứ Điều 28, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi quy định nội dung hoạt động của tổ chức thủy lợi, UBND huyện đề nghị HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Xuân Lũng thực hiện sửa chữa, cải tạo lại.

+ Đối với các đoạn kênh mương chưa được cứng hóa: UBND huyện đã ban hành Văn bản số 460/UBND-NN ngày 10/4/2023 đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác CTTL Phú Thọ tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Xuân Lũng rà soát, đề xuất UBND huyện cho phép lập dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng xã Xuân Lũng và triển khai thực hiện khi bố trí được kinh phí (UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng khu đồng Trâm, đồng Xoan Đào, đồng Xá, xã Xuân Lũng (tổng mức đầu tư dự kiến 2,8 tỷ đồng).

**1.2.** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, giá cả vật tư, phân bón; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

***\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:***

- Hằng năm, UBND huyện đều chỉ đạo và ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy: hầu hết các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đều thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo các điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Năm 2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 17/4/2023 về kiểm tra liên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên

địa bàn huyện Lâm Thao năm 2023<sup>1</sup>. Trong 6 tháng cuối năm 2023, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các đơn vị tổ chức 02 đợt kiểm tra liên ngành (vào tháng 8 và tháng 11) và kiểm tra đột xuất theo kế hoạch. Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp<sup>2</sup>, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

- UBND huyện đã ban hành Văn bản số 318/UBND-NN ngày 14/3/2023, yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng đồng ruộng và các điều kiện bảo đảm sản xuất để giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023 và những năm tiếp theo; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm sử dụng tối đa diện tích có thể canh tác phải được đưa vào kế hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập trung, phục vụ cho việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập. Xây dựng, tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023, theo Kế hoạch, vụ mùa năm 2023 thực hiện chuyển đổi 121 ha lúa vụ mùa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi 20,0 ha lúa mùa kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho nhân dân; vụ đông năm 2023, dự kiến thực hiện mở rộng diện tích đất sản xuất thêm hơn 350 ha so với năm 2022. Đối với diện tích trồng cây vụ đông trên đất ruộng định hướng gieo trồng sớm các loại cây có thời gian bảo quản như: bí ngô, khoai tây, đậu tương... nhằm giảm áp lực tiêu thụ, tránh tình trạng thu hoạch đồng loạt, dễ bị ép giá.

**1.3.** Hiện nay, đơn vị thi công đường nước sạch của Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn đang lắp đặt đường nước sạch trong lòng hệ thống đường nước thải (*đoạn đường từ nghĩa trang liệt sĩ đến Chùa Phổ Quang*). Cử tri đề nghị UBND huyện có ý kiến với đơn vị thi công không lắp đặt đường nước sạch trong lòng hệ thống rãnh thoát nước thải của khu dân cư.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Dự án thi công đường nước sạch của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện từ năm 2014, thiết kế được phê duyệt cho phép lắp đặt đường nước sạch trong lòng hệ thống rãnh thoát nước thải của khu dân cư. Tuy nhiên, trong quá

<sup>1</sup> Phối hợp với các đơn vị: Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 1, trạm Trồng trọt và BVTV, trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức 01 đợt kiểm tra đối với 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện (gồm: 03 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, phân bón; 02 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 02 cơ sở kinh doanh giống lúa; 01 cơ sở kinh doanh thuốc thú y). Kết quả kiểm tra cho thấy: Các cơ sở có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định (có bảng niêm yết giá, kê kê hàng, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, sổ ghi chép mua bán hàng hóa...), qua kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông, lâm, thủy sản đều chấp hành các quy định về kinh doanh nông lâm thủy sản

<sup>2</sup> Văn bản số 625/UBND-NN ngày 11/5/2023 về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp; Văn bản số 254/UBND-NN ngày 02/3/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện; Văn bản số 223/UBND-NN ngày 24/02/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng...

trình triển khai dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ đến Chùa Phở Quang, xã Xuân Lũng (do UBND huyện làm chủ đầu tư), đơn vị thi công đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ và thống nhất di chuyển toàn bộ hệ thống đường nước sạch ra khỏi lòng hệ thống rãnh thoát nước thải của khu dân cư. Hiện nay, hệ thống đường nước sạch đã được chuyển ra phía ngoài hành lang đường, không nằm trong rãnh thoát nước thải của khu dân cư.

**2. Cử tri xã Xuân Lũng và Tiên Kiên:** Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ phân bón và giống có năng suất, chất lượng cao để khuyến khích Nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Ngày 05/10/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị trên địa bàn huyện Lâm Thao; trong đó có 02 nội dung có hỗ trợ phân bón và giống, cụ thể:

- Hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau, củ, quả:

+ Điều kiện hỗ trợ: Có quy mô sản xuất rau, củ, quả liền vùng từ 2,0 ha trở lên đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã; từ 0,1ha trở lên đối với hộ nông dân.

+ Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí đầu tư nhà lưới che phủ rau củ quả (bao gồm cả chi phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...), mức hỗ trợ 20.000đ/m<sup>2</sup>, tối đa không quá 1,0 tỷ đồng/đối tượng hỗ trợ.

- Hỗ trợ liên kết sản xuất rau, củ, quả; ngô sinh khối:

+ Điều kiện hỗ trợ: Các HTX, doanh nghiệp tổ chức sản xuất 01 loại rau, củ, quả có diện tích liền vùng từ 2,0 ha trở lên và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; hộ nông dân sản xuất 01 loại rau, củ, quả có diện tích sản xuất liền vùng từ 0,1 ha trở lên và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

+ Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống theo định mức gieo trồng từng loại rau, củ, quả; tối đa không quá 2,8 triệu đồng/ha/vụ và không quá 3 vụ/năm.

Trên cơ sở các nội dung và điều kiện hỗ trợ, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân thực hiện.

## II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (08 ý kiến)

**1. Cử tri xã Cao Xá, xã Phùng Nguyên:** Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về công tác dồn điền đổi thửa trong giai đoạn 2004 - 2013. Các hộ dân đã thực hiện đổi diện tích đất nông nghiệp để thực hiện các khu nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch của địa phương. Song, từ đó đến nay việc chỉnh lý biên động đất đai chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, giải quyết nội dung trên.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Công tác dồn đổi ruộng đất trên địa bàn xã Cao Xá, xã Phùng Nguyên đã được thực hiện từ năm 2004 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện dồn đổi ruộng đất và đã thực hiện đến bước kê khai lập hồ sơ địa chính, song chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó không đủ điều kiện để cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để giải quyết tồn tại trên, UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã: Cao Xá, Phùng Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ dồn đổi ruộng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, trình UBND huyện cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đồng thời, giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên, kịp thời theo đúng trách nhiệm và quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

## **2. Cử tri xã Tứ Xã:**

**2.1.** Hiện nay, tình trạng người dân tự ý mua bán, chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng khu mộ của gia đình, dòng họ diễn ra nhiều nơi trên địa bàn xã. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và tăng cường công tác quản lý đất đai; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

### **\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Việc quy hoạch mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các xã, thị trấn đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện để đáp ứng nhu cầu của nhân dân do việc chôn cất, cải táng người chết do hiện nay nhiều nghĩa trang, nghĩa địa đã quá tải. UBND huyện đã ban hành các Văn bản về quy hoạch, đầu tư mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa và quản lý chôn cất, cải táng trên địa bàn (*Văn bản số 386/UBND-TNMT ngày 27/3/2023; Văn bản số 663/UBND-TNMT ngày 17/5/2022*). Yêu cầu UBND các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm, có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được duyệt, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, hạn chế phát sinh vi phạm do quá tải về nơi chôn cất mồ mả. Đồng thời UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác quản lý đất đai<sup>3</sup>, trong đó có nội dung quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chôn cất mồ mả trái phép. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện.

**2.2.** Cử tri Phùng Thị Hoan - khu 5, xã Tứ Xã: Diện tích đất đường tiêu nước từ cống Thống Nhất xuống Hợp tác xã Vân Hùng là đất chung của nhân dân,

---

<sup>3</sup> Văn bản số 79/UBND-CAH ngày 18/01/2023 về tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Văn bản số 663/UBND-TNMT ngày 17/5/2023 v/v cập nhật chỉnh lý biến động đất đai và tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm về đất đai; Văn bản số 386/UBND-TNMT ngày 27/3/2023 và Văn bản số 663/UBND-TNMT ngày 17/5/2023 về quy hoạch, đầu tư mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa và quản lý chôn cất, cải táng trên địa bàn để hạn chế phát sinh vi phạm do quá tải về nơi chôn cất mồ mả

nhưng sau khi giải phóng mặt bằng nhiều gia đình chiếm dụng thành đất riêng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Đối với tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn xã Tứ Xã nói riêng (như lấn chiếm đất công, xây dựng công trình hoặc chôn cất mồ mả trên đất nông nghiệp,...) cũng như trên địa bàn huyện nói chung. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để tiếp tục chỉ đạo, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, hoặc cố tình vi phạm<sup>4</sup>, trong đó giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện khi không kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và để xảy ra tình trạng chôn cất, cải táng mồ mả trái phép, không đúng quy định. Để tránh tình trạng trên, trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai.

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền (thực hiện nghiêm quy định tại Điều 208, Luật Đất đai 2013), đội ngũ công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư và nhân dân trong công tác giám sát, nắm bắt, phát hiện để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định, không để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, vượt quá thẩm quyền. Đề xuất, xây dựng phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế, giải toả trong trường hợp đối tượng vi phạm không chấp hành.

**2.3. Cử tri Không Thị Tám - Khu 2 xã Tứ Xã:** Gia đình bà có thửa ruộng tại khu Đồng Thám, số thửa 329, diện tích 240m<sup>2</sup>. UBND xã Tứ Xã tiến hành thu hồi diện tích đất ruộng 3 lần: lần 1 thu hồi 108m<sup>2</sup> làm thủy sản; lần 2 thu hồi 42m<sup>2</sup> làm đường nông thôn mới; lần 3 thu hồi 90m<sup>2</sup> để bán đất thổ cư, diện tích đất ruộng này gia đình bà đang đóng sản hàng năm với hợp tác xã, song gia đình bà không nhận được tiền hỗ trợ bồi thường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Theo hồ sơ địa chính quản lý (sổ mục kê đất đai, sổ địa chính): thửa đất lúa số 329, tờ bản đồ số 6, diện tích giao 168m<sup>2</sup>, chủ sử dụng là hộ ông Lưu Xuân Trọng và bà Không Thị Tám, khu 2, xã Tứ Xã.

<sup>4</sup> Văn bản số 79/UBND-CAH ngày 18/01/2023; Văn bản số 111/UBND-TNMT ngày 02/02/2023; Văn bản số 663/UBND-TNMT ngày 17/5/2023...

Năm 2011, UBND huyện Lâm Thao thu hồi 108m<sup>2</sup> của thửa đất số 329, tờ bản đồ số 6 (Diện tích còn lại theo hồ sơ là 60m<sup>2</sup>) để thực hiện Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn II) tại địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND huyện Lâm Thao).

Năm 2017, UBND huyện Lâm Thao thu hồi 125m<sup>2</sup> của thửa đất số 329, tờ bản đồ số 6 để thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao giai đoạn 1 (Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Lâm Thao). Lý do UBND huyện thu hồi 125m<sup>2</sup>, không phải là 60m<sup>2</sup> như hồ sơ địa chính quản lý là: Trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, hộ bà Khổng Thị Tám đã đề nghị đo lại diện tích thực tế của thửa đất số 329 và đề nghị được bồi thường theo diện tích thực tế còn lại của thửa đất. Kết quả đo đạc diện tích còn lại của thửa đất số 329 là 125m<sup>2</sup>. Vì vậy Hội đồng bồi thường đã tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Tám theo diện tích 125m<sup>2</sup>. Gia đình bà Tám đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Như vậy, sau 2 lần thu hồi thì thửa đất số 329, tờ bản đồ số 6 đã thu hồi hết toàn bộ diện tích. Tuy nhiên, khi thi công thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao giai đoạn 1 (Năm 2017), thửa đất số 329, tờ bản đồ số 6 chưa được sử dụng hết nên gia đình bà vẫn tiếp tục canh tác và nộp các khoản phí dịch vụ phục vụ việc trồng lúa trên phần diện tích này.

Vì vậy, khi thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao giai đoạn 2 (năm 2019) gia đình bà Tám không được bồi thường, hỗ trợ do thửa đất số 329, tờ bản đồ số 6 đã thu hồi hết toàn bộ diện tích để thực hiện các dự án vào năm 2011 và năm 2017.

**2.4. Cử tri Trần Thị Tư, Trần Thị Xuân - khu 5 Tứ Xã:** Diện tích đất tại khu Đồng Tháng là đất đám mạ của 60 hộ dân khu 5. Bà Hoàng Thị Đèo (Đội trưởng) đã tự ý chuyển đổi canh tác cho cá nhân và được bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền làm rõ, trả lại diện tích đất đám mạ tại khu Đồng Tháng cho nhân dân khu 5 xã Tứ Xã.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Theo hồ sơ địa chính quản lý (Sổ mục kê đất đai): phần diện tích mà bà Trần Thị Tư và bà Trần Thị Xuân đề nghị gồm thửa đất lúa số 585, tờ bản đồ số 6, diện tích 440m<sup>2</sup> và thửa đất lúa số 586, tờ bản đồ số 6, diện tích 818m<sup>2</sup>. Hai thửa đất này trong sổ mục kê đất đai là đất do UBND xã Tứ Xã quản lý. Tuy nhiên, UBND xã Tứ Xã chỉ thực hiện quản lý, theo dõi trên sổ sách nhưng không quản lý như quỹ đất công ích, cụ thể: diện tích đất này không có hợp đồng giao khoán, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về khoán thầu đối với địa phương.

Theo UBND xã Tứ Xã báo cáo tại Biên bản kiểm tra xác minh ngày 09/8/2022 và tại hội nghị làm việc ngày 23/8/2022 khẳng định: Thực tế canh tác sử dụng thửa đất số 585 và 586 là hộ bà Hoàng Thị Đèo. Hộ bà Đèo đã trực tiếp canh

tác sản xuất nông nghiệp, sử dụng ổn định từ năm 1996 và nộp phí dịch vụ nông nghiệp trên 02 thửa đất này từ năm 2003 đến nay. UBND xã Tứ Xã xác nhận đã đồng ý dồn đổi phần diện tích 685m<sup>2</sup> đất lúa tại xứ Đồng Chằm mà Nhà nước giao cho hộ bà Hoàng Thị Đèo sang vị trí 02 thửa đất này cho hộ bà Đèo canh tác. Ngoài ra, các hộ dân khác thuộc khu dân cư số 5, xã Tứ Xã không cung cấp được hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất số 585 và 586, tờ bản đồ số 6.

Từ những căn cứ trên, đối chiếu với quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Văn bản số 4099/UBND-KTN ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quản lý diện tích đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thì việc UBND xã Tứ Xã quy chủ sử dụng đất cho hộ bà Hoàng Thị Đèo là đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

**2.5. Cử tri Khổng Thị Hoa- khu 3 xã Tứ Xã:** Gia đình bà có diện tích đất ruộng 61m<sup>2</sup> (thửa 585) vẫn đang canh tác và nộp thuế đầy đủ. Khi UBND xã Tứ Xã thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn giai đoạn 2 đã thu hồi 61m<sup>2</sup> đất ruộng trên nhưng gia đình bà chưa nhận được tiền bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Theo hồ sơ địa chính quản lý (Sổ mục kê đất đai): thửa đất bà Hoa đề nghị là thửa đất số 583, tờ bản đồ số 6, diện tích 116m<sup>2</sup> do UBND xã Tứ Xã quản lý được gia đình bà Hoa canh tác ổn định từ năm 1993. Đến năm 2011, khi Nhà nước thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn 2), toàn bộ diện tích thửa đất trên thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện dự án. Ông Chủ Đức Thanh (chồng bà Hoa) đã xác nhận diện tích thu hồi là 116m<sup>2</sup> tại Biên bản kiểm kê ngày 12/8/2011; nhất trí về diện tích thu hồi tại Biên bản thống nhất ngày 20/9/2011. Gia đình ông Thanh, bà Hoa đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật (Quyết định thu hồi đất số 2167/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ số 2169/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao).

Tuy nhiên, khi thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn 2), diện tích thửa đất số 583, tờ bản đồ số 6 không được sử dụng hết nên gia đình bà Hoa vẫn tiếp tục canh tác và nộp các khoản phí dịch vụ phục vụ cho việc canh tác trên phần diện tích này. Năm 2017, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao giai đoạn 1 có 61m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 583 nằm trong phạm vi thu hồi. Tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã làm việc với hộ bà Hoa và xác định thửa đất số 583 đã được thu hồi hết từ năm 2011 nên không được tính bồi thường, hỗ trợ. Gia đình bà Hoa không có ý kiến, đề nghị gì khác về việc này.



**2.6.** Cử tri Nguyễn Thị Liên khu 6 xã Tứ Xã: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho gia đình bà được hưởng quyền lợi đất 5% theo quy định tại dự án Nông thôn mới xã Tứ Xã giai đoạn 01.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Nội dung bà Liên đề nghị không nêu rõ vị trí thửa đất, chưa có đủ thông tin về thửa đất, số tờ bản đồ nên không có căn cứ để trả lời cử tri.

**2.7.** Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí làm đường ống nước sạch dọc đường tỉnh 324B cho Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Điện năng Vân Hùng theo Quyết định chi tiền hỗ trợ đền bù của UBND huyện Lâm Thao ngày 20/9/2022.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Dự án di chuyển đường nước sạch do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vân Hùng quản lý để phục vụ thi công, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 324B đi Quốc lộ 2D đã được UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao làm đại diện chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện đang đề xuất nguồn kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch, khi dự án tiếp tục được bố trí kinh phí, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện tiến hành chi trả kinh phí cho dự án trên theo quy định.

## **II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI (10 ý kiến)**

### **1. Cử tri xã Xuân Lũng:**

**1.1.** Đề nghị UBND huyện quan tâm cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 02 đoạn đường: Đoạn từ trường Mầm non đi khu 2 xã Xuân Lũng và đoạn đường từ khu 1 nối với đoạn đường đi trường Mầm non để đảm bảo cho Nhân dân đi lại được an toàn.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Qua kiểm tra, 02 đoạn đường nêu trên là đường xã, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Xuân Lũng; để đảm bảo việc giao thông đi lại thuận tiện, an toàn, yêu cầu UBND xã Xuân Lũng rà soát, có kế hoạch huy động nguồn vốn, đề xuất UBND huyện xem xét thực hiện.

**1.2.** Đề nghị UBND huyện xem xét quy hoạch chợ Xuân Lũng đến vị trí khác cho phù hợp tránh ảnh hưởng đến công trình tâm linh chùa Phổ Quang và gây ách tắc giao thông trên đoạn đường này.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ- UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện Lâm Thao phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/5000, trên địa bàn xã Xuân Lũng đã được quy hoạch chợ mới tại khu Đồng Nếp, với quy mô 0,4ha; căn cứ vào Quy hoạch chung đã được duyệt, yêu cầu UBND xã Xuân Lũng huy động, bố trí nguồn vốn, đề xuất UBND huyện xem xét phê duyệt đầu tư theo quy định hiện hành.

**2. Cử tri thị trấn Lâm Thao:** Đề nghị UBND huyện Lâm Thao quan tâm xây dựng chợ Lâm Thao là chợ đầu mối của huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh, dịch vụ, trao đổi hàng hóa... cho nhân dân trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận.

*\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:*

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Chương I. Nghị định số 02/2003/NĐ-CP “ Chợ đầu mối: là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác ”. Do đó, việc cử tri đề nghị xây dựng chợ Cao Mại thành chợ đầu mối là chưa phù hợp với tình hình thực tế. Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân chuyển đổi nghề để phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao thương hàng hóa và kinh doanh những mặt hàng thông dụng, thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trên địa bàn, chợ Cao Mại được xác lập với tính chất là chợ tổng hợp (với quy mô chợ hạng 2, diện tích dự kiến 2,5 ha).

**3. Cử tri xã Tiên Kiên:** Hiện nay, đoạn đường từ tỉnh lộ 325B đến công chui (đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) dài khoảng 900m (trong đó có 250m đường bê tông 3m được làm từ năm 2006, còn lại chưa được bê tông hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng, vào mùa mưa thường xảy ra tình trạng lầy, thụt. Tuyến đường này có lưu lượng người qua lại nhiều. Để thuận tiện và an toàn cho nhân dân, đề nghị UBND huyện Lâm Thao cho làm đường bê tông rộng 5m cho tuyến đường trên.

*\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:*

Tuyến đường từ Đường tỉnh 325B đến công chui (đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) là tuyến đường trục xã, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Tiên Kiên; hiện tuyến đường trên đang được UBND xã Tiên Kiên huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

**4. Cử tri xã Cao Xá:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra xem xét, điều chỉnh quy hoạch đối với tuyến đường giao thông nông thôn trục đường Cửa Quán - Gò Mẩn (từ tỉnh lộ 324 xuống trang trại bà Thanh) để thuận lợi cho việc đi lại của người dân (Cử tri cho rằng: năm 2019 khi thực hiện quy hoạch đường mới trong bản quy hoạch đã để lại phần đất trên trục đường để cấp 01 ô đất ở cho 01 hộ dân làm cho tuyến đường bị nấn cong). Cử tri đề nghị được giữ nguyên trục đường thẳng như cũ (*Nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần*).

*\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:*

- Dự án giao đất cho Nhân dân làm nhà ở tại khu Cửa Quán, xã Cao Xá được UBND huyện Lâm Thao phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 13/5/2015, tại vị trí cử tri đề nghị đã thực hiện giao đất cho nhân dân làm nhà ở và bố trí nhánh đường mới đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Vì vậy, việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch là không phù hợp.

Khi tổ chức giao đất cho nhân dân làm nhà ở, Chủ đầu tư (UBND xã Cao Xá) đã xây rãnh thoát nước nhưng chưa thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Yêu cầu UBND xã Cao Xá tập trung nguồn

lực, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đường giao thông tại vị trí nêu trên đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân trong khu vực, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, phối hợp với UBND xã trong việc triển khai thực hiện.

## **5. Cử tri xã Bản Nguyên**

**5.1.** Hiện nay tuyến đường tỉnh lộ 324B đoạn đi qua khu vực xã Bản Nguyên đã được hoàn thành và đi vào sử dụng. Hằng ngày lưu lượng phương tiện giao thông đi lại nhiều. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành khảo sát và cấm biển báo giao thông và làm gờ giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông được thuận lợi và an toàn.

### ***\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:***

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 324B đoạn từ Km0-Km3 và nối từ đường tỉnh 324B với QL2D huyện Lâm Thao do Ban Quản lý dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện làm đại diện chủ đầu tư. Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công hạng mục nền, mặt đường đoạn từ Km 0+00 đến km 2+906; đoạn từ km 2+906 đến Quốc lộ 2D đã được thi công mặt đường bê tông nhựa. Khi dự án hoàn thành, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện triển khai công tác hoàn thiện và thi công các hạng mục ATGT theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

**5.2.** Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt và thực hiện tuyến đường liên vùng từ xã Bản Nguyên đi xã Vĩnh Lại, xã Tứ Xã và khảo sát để mở cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bản Nguyên nhằm đẩy mạnh phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn huyện.

### ***\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:***

- Việc triển khai đường liên vùng từ xã Bản Nguyên đi xã Vĩnh Lại, xã Tứ Xã. Hiện nay, UBND huyện đang đề xuất UBND tỉnh chủ trương đầu tư thực hiện.

- Việc triển khai cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bản Nguyên. Hiện nay, UBND tỉnh chưa có chủ trương quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bản Nguyên.

**6. Cử tri xã Vĩnh Lại:** Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ xi măng để nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn cho các khu dân cư nông thôn mới thuộc xã Vĩnh Lại; đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

### ***\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:***

Năm 2022, UBND huyện đã cấp xi măng để thực hiện nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh chưa có kế hoạch phân bổ tiếp xi măng theo lộ trình kế hoạch được phê duyệt; khi có kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai đến UBND các xã, thị trấn để thực hiện.

**7. Cử tri xã Xuân Lũng và Tiên Kiên:** Đề nghị huyện phối hợp, đôn đốc các nhà thầu sớm hoàn thiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng tại Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao để thu hút các dự án đầu tư, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

*\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:*

Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam tại Quyết định 949/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao thuộc địa bàn khu 15, 16 xã Tiên Kiên.

Diện tích đất: 43 ha; thời gian thực hiện dự án 49 năm. Ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm công nghệ cao; công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng; các ngành công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường.... (Ưu tiên chế biến lâm sản như gỗ, ván ép, sản xuất đồ mộc gia dụng, may mặc, chế biến, chế tạo sản phẩm phục vụ tiêu dùng...). Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2022. Hiện nay, dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư gia hạn thực hiện đến hết tháng 7/2023.

Trong quá trình thực hiện, dự án bị chậm tiến độ do một số nguyên nhân sau:

- Quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không ủng hộ chính quyền địa phương và Nhà đầu tư, gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Hiện tại vẫn còn 03 ngôi mộ chưa di dời do bà con xin thêm thời gian vì chưa đủ thời gian cất bốc.

- Đại dịch Covid -19 từ năm 2020 đến năm 2022 đã ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách hạn chế di chuyển giữa các địa phương để phòng chống dịch bệnh, dẫn đến nhân công và vật tư không thể chuyển đến thi công được.

- Do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng, đồng thời các Ngân hàng thắt chặt cho vay đầu tư bất động sản nhất là bất động sản công nghiệp cho nên nhà đầu tư khó khăn về nguồn lực đầu tư để thực hiện các gói thầu dẫn đến các hạng mục của dự án bị chậm tiến độ.

- Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời thu hút đầu tư theo quy định.

*\* Giải pháp trong thời gian tới:*

- UBND huyện Lâm Thao tiếp tục phối hợp với các Sở ngành của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Công ty Cổ phần thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá, tìm kiếm, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại Cụm.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào thuê đất, sản xuất kinh doanh tại Cụm, từ đó thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

**8. Cử tri xã Tiên Kiên:** Tuyến đường giao thông từ khu 16 đi qua khu 15 đến khu 14 xã Tiên Kiên do Ban quản lý Dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện làm chủ đầu tư thi công năm 2021 đến nay cơ bản đã xong. Hiện còn đoạn cuối tuyến (giáp cổng chui đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) thuộc khu 15 vẫn còn khoảng 90m rãnh thoát nước hai bên đường bê tông và 37m đường đoạn cuối tuyến thuộc khu 14 chưa được thi công (*Lý do: hộ nhà anh Đông Lành thuộc khu 14 có tường rào xây gạch đổ, chạy dọc theo đường khoảng 37m, gia đình đồng ý hiến đất, nhưng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công xây lại tường cho gia đình*). Cử tri đề nghị UBND huyện có ý kiến với đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện tuyến đường này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, đoạn từ đường tỉnh 325B đi thị trấn Phong Châu, được phê duyệt và khởi công xây dựng từ ngày 14/6/2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án do vướng mặt bằng đoạn cuối tuyến chính (35m đoạn qua nhà anh Đông - Lành khu 14, xã Tiên Kiên) nên dự án không hoàn thành được theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nhận được báo cáo của đơn vị thi công, về một số tồn tại, vướng mắc; UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và Dịch vụ công cộng huyện phối hợp với UBND xã Tiên Kiên, đơn vị thi công giải quyết các tồn tại, vướng mắc để hoàn thiện các hạng mục công trình theo Hồ sơ thiết kế đã phê duyệt, cụ thể đã thực hiện hoàn thiện các nội dung sau:

- Hạng mục 90m rãnh thoát nước dọc ở cuối tuyến nhánh (giáp cầu chui đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đã thi công hoàn thiện từ tháng 12 năm 2022.

- Hạng mục 35m nền, mặt đường bê tông xi măng ở cuối tuyến chính (đoạn qua nhà anh Đông - Lành khu 14, xã Tiên Kiên) đã được điều chỉnh hướng tuyến và thi công hoàn thiện từ tháng 02 năm 2023.

Đến ngày 31/3/2023 dự án đã được hoàn thành toàn bộ các hạng mục, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

### **III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (02 ý kiến)**

**1. Cử tri xã Tứ Xã:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các đường dây mạng internet và điện thoại không còn sử dụng của các hộ dân vì hiện nay, tại các cột điện dân sinh có nhiều dây mạng internet và dây điện thoại cũ của các hộ gia đình không còn sử dụng nhưng chưa được tháo gỡ, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn lưới điện chung.

**\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

Hiện nay, dây mạng internet và dây điện thoại cũ của các hộ gia đình không còn sử dụng nhưng chưa được tháo gỡ, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn lưới điện trên địa bàn toàn huyện nói chung và xã Tứ Xã nói riêng đang được các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp Điện lực, HTX dịch vụ điện năng và các nhà mạng triển khai, thực hiện chỉnh trang, làm gọn.

Đối với đơn vị xã Tứ Xã toàn xã có 20.750 m (các dây cáp điện lực, cáp viễn thông...) cần phải chỉnh trang, làm gọn; yêu cầu UBND xã Tứ Xã thực hiện kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND huyện và văn bản số 16/TB-VP về việc Thông báo kết luận của đồng chí Ngô Đức Sáu - PCT UBND huyện về triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn huyện năm 2023 bảo đảm hiệu quả.

**2. Cử tri xã Cao Xá:** Hiện nay, tuyến dây cáp viễn thông từ nhà Ông Việt Khu 2 đến khu Gò Thiện bị trùng, vướng gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

*\* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:*

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND xã Cao Xá tiến hành kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra, xác minh cơ quan chuyên môn đã trao đổi, đề nghị UBND xã xây dựng phương án giải quyết và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện). Kết quả đường dây viễn thông vướng từ Gò Thiện đến nhà ông Việt khu 2 đã được bổ sung thêm cột và xử lý được dây vướng, hiện tại đảm bảo an toàn. Nội dung này được thực hiện trong tháng 3/2023.

## **B. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ( 14 ý kiến)**

**1. Cử tri thị trấn Lâm Thao:** Đề nghị Điện lực Lâm Thao xem xét, điều chỉnh, di chuyển Trạm biến áp thuộc khu Tân Sơn (đầu tuyến dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường nội thị Quốc lộ 32C đi Quốc lộ 2D) để đảm bảo an toàn cho người dân.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Điện lực Lâm Thao đã phối hợp với UBND thị trấn Lâm Thao; khảo sát hiện trường và xác định vị trí để di chuyển TBA đến vị trí thích hợp.

Tuy nhiên, Điện lực Lâm Thao là đơn vị hoạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Lâm Thao. Nguồn vốn được cấp hàng năm dùng để nâng cấp, cải tạo theo đúng hồ sơ quản lý, trên tuyến đường dây sẵn có và đầu tư mới đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu phát triển phụ tải tại các khu vực Điện lực đang kinh doanh bán điện.

Để di chuyển được TBA Điện lực Lâm Thao đề nghị UBND thị trấn Lâm Thao bố trí nguồn vốn để thực hiện di chuyển TBA. Điện lực Lâm Thao sẽ phối hợp trong công tác khảo sát và các biện pháp an toàn thực hiện.

**2. Cử tri xã Bản Nguyên:** Đề nghị Điện lực Lâm Thao kiểm tra, khảo sát và thực hiện nâng cấp đường điện dân sinh (ngõ ông Chiếm Vịnh khu 11) để đảm bảo điện sinh hoạt hàng ngày của người dân.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Đường dây trên đã được Điện lực Lâm Thao thực hiện đưa vào trong dự án cải tạo đường dây 0,4 kV sau TBA Quỳnh Lâm 3 dự kiến đóng điện trong quý 2 năm 2023.

**3. Cử tri xã Cao Xá:** Hiện nay, hệ thống đường điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư chưa đảm bảo an toàn. Cử tri đề nghị Điện lực Lâm Thao khảo sát và có giải pháp khắc phục tại một số địa điểm, cụ thể như sau:

**3.1.** Đề nghị khảo sát và bổ sung thêm cột điện và đầu tư hệ thống cung cấp điện cho các hộ dân thuộc Khu 13 (Khu đấu giá quyền sử dụng đất ao Sầm) để nhân dân sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt được thuận lợi.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Điện lực Lâm Thao là đơn vị hoạch toán phụ thuộc nguồn vốn được cấp hàng năm dùng để nâng cấp, cải tạo tài sản theo đúng hồ sơ quản lý phê duyệt, trên tuyến đường dây sẵn có và đầu tư mới đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu phát triển phụ tải tại các khu vực Điện lực đang kinh doanh bán điện.

Tại thời điểm làm mặt bằng đấu giá đất, không có dự trù kinh phí xây dựng hệ thống điện 0,4kV khu đất đấu giá. Điện lực Lâm Thao sẽ khảo sát lập phương án đầu tư trình Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt.

**3.2.** Có biện pháp xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn trạm điện số 03 trong khuôn viên nhà văn hóa khu 2 của xã. Ý kiến này Điện lực Lâm Thao đã tiếp thu xong đến nay vẫn chưa thực hiện.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Điện lực Lâm Thao xin tiếp thu ý kiến và trả lời như sau: Điện lực Lâm Thao đã khảo sát và thực hiện các biện pháp che đảm bảo an toàn theo quy định, xong trước 30/6/2023.

**3.3.** Hiện nay, dọc theo trục đường 324 khu Thị Tứ đồng hồ điện của nhân dân treo không đúng dây nhà. Vì vậy, hệ thống dây điện bắc chéo qua đường gây mất an toàn. Đề nghị điện lực Lâm Thao chuyển đồng hồ điện của dân theo dây nhà để đảm bảo an toàn giao thông.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Điện lực Lâm Thao đề nghị UBND xã Cao Xá thông báo cho các hộ dân tại khu vực này đến Điện lực Lâm Thao để làm thủ tục đăng ký nhu cầu chuyển công tơ về gần hộ gia đình để dây không đi qua đường.

**3.4.** Hiện nay, có nhiều hộ dân thuộc khu 5 xã Cao Xá đang sinh sống (phía ngoài đê sông Hồng) đoạn từ Sân vận động ven đê của xã đến cổng làng Nam Nhạc nhưng vẫn chưa có hệ thống đường điện do Điện lực cung cấp. Các hộ dân ở khu vực này đã tự dựng cột, kéo dây điện chạy qua đê để sử dụng điện không đảm bảo an

toàn giao thông. Cử tri đề nghị Điện lực Lâm Thao khảo sát, dựng cột và kéo đường dây điện cho nhân dân khu vực này được sử dụng điện đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:**

Điện lực Lâm Thao đã xây dựng đường điện 0,4kV đi dọc ven ngoài bờ đê Sông Hồng, Đề nghị UBND xã Cao Xá thông báo cho các hộ dân tại khu vực này đến Điện lực Lâm Thao để làm thủ tục đăng ký nhu cầu chuyển công tơ về gần hộ gia đình để dây 0,4kV sau công tơ không đi qua đường đê.

**4. Cử tri xã Cao Xá, Phùng Nguyên:** Thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, một số hộ dân trong các khu dân cư đã tự nguyện hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, sau khi mở rộng đường, có một số cột điện nằm trong lòng đường làm mất mỹ quan, gây cản trở và mất an toàn cho người dân tham gia giao thông (*Cao Xá có 10 cột điện thuộc Khu 1, Khu 6, Khu 9; xã Phùng Nguyên có 20 cột điện thuộc khu Dụng Hiến, Khu Đại Tự*). Đề nghị Điện lực Lâm Thao nghiên cứu, di chuyển các cột điện này đến vị trí phù hợp để bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:**

Điện lực Lâm Thao đã có văn bản báo cáo UBND huyện, Điện lực là đơn vị hạch toán phụ thuộc, các nguồn vốn ngành điện đều nhằm đầu tư cải tạo nâng cao năng lực truyền tải và phân phối điện, không có kinh phí để di chuyển tài sản đã hiện hữu. Trong việc này, Điện lực sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật xây dựng, giám sát, nghiệm thu và phối hợp cắt điện đầu nối chuyển dây.

Đề nghị UBND các xã Cao Xá, Phùng Nguyên chủ động phối hợp với Điện lực Lâm Thao trong việc thực hiện di chuyển các cột điện này đến vị trí phù hợp để bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

**5. Cử tri xã Tiên Kiên:** Ông Nguyễn Văn Nhân - khu 3 xã Tiên Kiên: Trong quá trình thực hiện dự án kéo bổ sung lưới điện 35KV từ Hy Cương (Việt Trì) đầu nối vào lưới điện 35KV Hà Thạch - Tiên Kiên, đơn vị thi công đã cho máy móc vận chuyển cột điện qua ruộng của gia đình ông làm ảnh hưởng đến ruộng canh tác của gia đình ông. Đến nay, gia đình ông chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với đơn vị thi công xem xét, giải quyết.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Điện lực Lâm Thao tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:**

Điện lực Lâm Thao cùng Đơn vị thi công, UBND xã Tiên Kiên đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (và bà Nguyễn Thị Duyên) tại vị trí nêu trên và các bên thống nhất thỏa thuận hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duyên số tiền là 3.500.000 đồng ( Ba triệu



năm trăm nghìn đồng), hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duyên đã nhận đủ số tiền trên, đã có biên bản làm việc và cam kết không có ý kiến khiếu nại gì khác.

**6. Cử tri xã Phùng Nguyên có ý kiến:** Tuyến kênh T3 đoạn tiêu thoát nước từ cầu Chuông (Hữu Bô) đi Tứ Xã đã được thi công mở rộng. Tuy nhiên, đoạn phía trên cống cầu Chuông chưa được mở rộng gây ách tắc dòng chảy mỗi khi mưa to. Đề nghị cho mở rộng thêm lòng kênh đoạn phía trên tính từ cống Cầu Chuông trở ngược khoảng 200m giúp cho việc tiêu thoát nước của 04 khu dân cư (khu 3, khu 4, khu 5 và khu Lạng Thị) được thuận lợi.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:**

Hiện nay tuyến kênh tiêu chính T3 có chiều dài  $L=6,0\text{km}$  do công ty quản lý phục vụ tiêu thoát nước nông nghiệp và lưu vực trên địa bàn các xã Tứ Xã, Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Phùng Nguyên tiêu về trạm bơm tiêu Lê Tính. Năm 2021, 2022 Công ty đã cho đào, nạo vét tuyến kênh T3 đoạn từ cầu kênh trường Tiểu học Tứ Xã đến đập Bờ Sen xã Tứ Xã chiều dài 3,5km và đào đường mở rộng đoạn kênh nối tiếp từ cầu qua kênh trường tiểu học Tứ Xã đến Cầu Chuông xã Phùng Nguyên chiều dài  $L=2.485\text{m}$ , hiện tại tuyến kênh đảm bảo thông thoáng và tiêu thoát nước tốt.

Đối với đoạn kênh tiêu từ cống Cầu Chuông trở ngược khoảng 200m, đoạn kênh này là kênh nội đồng, lòng kênh nhỏ hẹp, thoát nước chậm, hiện nay địa phương đang quản lý và phục vụ.

Để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước chung cho sản xuất và lưu vực trên địa bàn, Công ty đề nghị UBND xã Phùng Nguyên thường xuyên cho vệ sinh, phát quang mái kênh, nạo vét thông thoáng lòng kênh đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong khu vực. Đồng thời vận động người dân giải tỏa hành lang 2 bên bờ kênh tạo mặt bằng thi công (chiều rộng tối thiểu cần mở rộng mỗi bên từ 2-2,5m). Nếu điều kiện mặt bằng thi công được thuận lợi, Nhân dân ủng hộ, chính quyền địa phương giao mặt bằng, Công ty sẽ cho khảo sát, thiết kế và bố trí kinh phí đào, mở rộng đoạn kênh trên vào quý 4 năm 2023.

## **7. Cử tri xã Cao Xá:**

**7.1.** Hiện nay mương dẫn nước ngòi Tùng đoạn nhà bà Cải Bình khu 11 đến nhà văn hóa khu 10 đã được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ xây nâng cao bờ mương. Song, do không được nạo vét kịp thời nên việc tiêu thoát nước chậm, gây ảnh hưởng đến diện tích hoa màu của nhân dân khu 9, 10, 11; Tuyến mương cứng từ trạm bơm cống Cao đến Trại chăn nuôi (Đường 32C), tuyến mương đất từ trạm bơm Thụy Vân đi Gò De đến đường 32C hiện nay lòng mương ách tắc gây khó khăn cho việc lấy nước sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị Công ty cho nạo vét lòng mương các tuyến mương trên để đảm bảo việc tiêu thoát nước được thuận lợi.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:**

Trên địa bàn xã Cao Xá, Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ quản lý 14,18 km kênh trong đó kênh đã kiên cố hóa 6,91km, kênh đất 7,27km. Hằng năm, ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất Công ty đã chỉ đạo XNTN Lâm Thao vệ sinh, nạo vét, sửa chữa kênh mương đảm bảo cấp nước ổn định cho sản xuất nông nghiệp, không gây ách tắc ảnh hưởng đến sản xuất.

- Đối với đoạn kênh dẫn Ngòi Tùng (Đoạn từ nhà bà Cải Bình khu 11 đến nhà văn hóa khu 10). Đây là tuyến kênh tưới, không có nhiệm vụ tiêu thoát nước, tuy nhiên do ngòi tiêu cũ bị sầm lún, bồi lấp, không có đường tiêu thoát nên hiện nay nước từ các khu dân cư 8, 9, 10, 11 xã Cao Xá phải chảy qua kênh tưới Hậu Xá để tiêu thoát ra hệ thống kênh tiêu Trạm Bơm Lê Tính, do vậy khi mưa lớn nước chảy ra kênh tưới Hậu Xá nhiều không chảy kịp dẫn đến ngập úng hoa màu của nhân dân như kiến nghị.

Để đảm bảo ổn định tiêu thoát nước toàn khu vực về lâu dài, Công ty đề nghị UBND xã Cao Xá phối hợp với các cơ quan chức năng giải tỏa, khôi phục lại tuyến ngòi tiêu cũ, bắt đầu từ kênh ngòi Tùng qua cống đường 32C đến bờ kênh Lâm Hạc và chảy về hệ thống kênh tiêu Lê Tính. Hiện nay, tuyến ngòi tiêu này đã bị bồi lấp, sầm lún, đắp bờ chia cắt không thể tiêu thoát được.

- Tuyến kênh đất từ Trạm bơm Vĩnh Mộ xã Thụy Vân đi Gò De đến đường 32C có chiều dài L=540m, đảm nhiệm cấp nước tưới cho diện tích 6ha/ năm thuộc khu 7, xã Cao Xá do XNTN Việt Trì quản lý. Hiện nay, tuyến kênh đã được vệ sinh, nạo vét thông thoáng đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

**7.2.** Đề nghị cho xây be 2 bên mép cống luôn và nạo vét, mở rộng lòng mương (Cống tiêu từ kênh T1 chảy ra mương bờ Sắt thuộc xứ đồng khu 1, khu 2 ). Vì hiện nay mỗi khi Công ty thực hiện tháo cống luôn để tiêu nước làm vỡ bờ ruộng của nhân dân và gây ách tắc dòng chảy, nước không tiêu thoát kịp.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Tuyến kênh tiêu Đồng Cát tiêu ra kênh T1 về trạm bơm tiêu Lê Tính hiện đảm bảo thông thoáng tiêu thoát nước, tại vị trí cống luôn Công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Xí nghiệp thủy nông Lâm Thao kiểm tra, xử lý.

**8. Cử tri xã Bản Nguyên kiến nghị:** Hiện nay, tình trạng một số học sinh đi xe máy thường lạng lách, nâng, bốc đầu xe, nẹt pô gây tiếng ồn lớn và mất an toàn giao thông. Đề nghị Công an huyện có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trên.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Công an huyện tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Công an huyện Lâm Thao đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tăng cường tuần tra xung quanh khu vực cổng trường học, khu vực đông dân cư, tập trung xử lý vi phạm đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện đã lập biên bản, xử lý: 1.050 tr/h, phạt tiền 1.684.465.000 đồng, trong đó thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm 283tr/h phạt tiền 44.675.000 đ (Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu: Không đội mũ bảo hiểm 236 tr/h, chạy quá tốc độ 38 tr/h, không đủ tuổi điều khiển xe 130 tr/h; rú ga, nẹt pô liên tục trong khu dân cư 02tr/h, lỗi vi phạm khác 82 tr/h).

Trong thời gian tới, Công an huyện Lâm Thao tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Tổ chức tuần tra công khai kết hợp hóa trang để nâng cao hiệu quả công tác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT, tập trung trong tháng 9 – Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

**9. Cử tri xã Bản Nguyên đề nghị:** Hiện nay, Trạm Y tế của xã đã xuống cấp nghiêm trọng do xây dựng đã lâu, đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây mới Trạm y tế xã để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được tốt hơn.

*\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Trung tâm y tế huyện tiếp thu và có ý kiến trả lời như sau:*

Mạng lưới Y tế cơ sở của huyện Lâm Thao đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế từ năm 2015, theo quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020. Đến nay, hầu hết các xã thị trấn đều duy trì và hoạt động có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Y tế Quốc Gia, đặc biệt là các tiêu chí về chuyên môn khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, do cơ sở vật của Trạm Y tế được xây dựng thời gian đã lâu, mặc dù hàng năm đều được quan tâm sửa chữa, duy tu và bảo dưỡng nhưng tình trạng xuống cấp tại các Trạm Y tế ngày càng trầm trọng, đặc biệt là Trạm Y tế Bản nguyên, Thạch Sơn, Phùng Nguyên, Sơn Vi. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện đã chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Sở Y tế Phú Thọ đề xuất nguồn kinh phí sửa chữa, xây mới Trạm Y tế Bản Nguyên, Thạch Sơn, Phùng Nguyên và Sơn Vi.

Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản số 5006/UBND-KGVX, gửi Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư Trạm Y tế xã thuộc "Chương trình đầu tư, phát triển mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn" tỉnh Phú Thọ. Trong đó, huyện Lâm Thao có 04 Trạm xây mới và 03 Trạm sửa chữa; Trạm Y tế xã Bản nguyên nằm trong danh sách 04 Trạm được đầu tư xây mới, với tổng kinh phí 4.118.000.000 đồng/01 Trạm Y tế. Ngày 12/01/2023, Bộ Y tế đã có văn bản số 05/YTCS-KH về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện "Chương trình đầu tư, phát triển mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn", trong đó có Hướng dẫn phân bổ vốn năm 2023. Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục chủ động, theo dõi, rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, Sở Y tế để có nguồn

kinh phí sửa chữa, xây mới mạng lưới Y tế cơ sở trên địa bàn, trong đó có Trạm Y tế Bản nguyên.

**10. Cử tri xã Thạch Sơn đề nghị** UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: hệ thống đường điện, đường nước sạch khu đầu giá quyền sử dụng đất tại khu 9 dự án Nhà Đồi để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình xây dựng nhà ở.

**\* Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện trả lời như sau:**

UBND huyện giao UBND xã Thạch Sơn xem xét cân đối ngân sách để hỗ trợ nhân dân làm đường điện, đường nước sạch tại khu 9 dự án Nhà Đồi.

Trên đây là báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023. UBND huyện trân trọng báo cáo để các đại biểu HĐND và cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh (Báo cáo);
- TT: HU, HĐND, UB MTTQ huyện;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, HC (H-135b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Đức Sáu**